

# BANPU แพ็คดี 'โรงไฟฟ้าหงสา'

พ 24 - พ 26

## ศาลสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 2.7 พันล้าน

**“ตลาดได้มีมุมมองเชิงบวกต่อผลการตัดสินใจคดีโรงไฟฟ้าหงสา เนื่องจากมูลค่าชดใช้ความเสียหาย 2,700 ล้านบาทต่ำกว่าที่หลายฝ่ายเคยกังวลไว้ และยังถือเป็นการปลดล็อกหุ้น BANPU ครั้งใหญ่”**

ในที่สุดประเด็นการฟ้องร้องระหว่าง “กลุ่มนายคิระ งานทวี” ที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ในคดีโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา สปป.ลาว หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “คดีโรงไฟฟ้าหงสา” ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ถือเป็นหนึ่งในวันที่นักลงทุนจับตาหุ้นกลุ่มบ้านปูเป็นอย่างมาก เนื่องจากศาลฎีกามีกำหนดอ่านคำตัดสินคดีโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา สปป.ลาว ซึ่งกลุ่มนายคิระ งานทวี (ในฐานะโจทก์) ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกลุ่ม BANPU และผู้บริหาร (จำเลย) โดยอ้างถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในโครงการ แต่ภายหลังถูกหักหลังจนถูกรัฐบาล สปป.ลาวยกเลิกสัมปทานและกลุ่มบ้านปูได้เข้าไปดำเนินการแทน ซึ่งโจทก์และจำเลยได้ต่อสู้กันมาครบ 3 ศาลเบ็ดเสร็จกว่า 10 ปีนับจากปี 2550

ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นตัดสินให้กลุ่มงานทวีชนะ ให้บ้านปูชำระค่าเสียหายรวม 30,000 ล้านบาท จากคำฟ้องที่เรียกไป 60,000 ล้านบาท ต่อมาเมื่อปี 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พลิกคำตัดสินระบุว่าบ้านปูไม่ได้ละเมิดต่อโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย โจทก์ได้ยื่นฎีกา กระทั่งศาลฎีกาได้พลิกคำตัดสินให้กลุ่มบ้านปูและพวกร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1,500 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% นับจากวันฟ้อง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550

โดยเป็นค่าเสียหายจากการที่จำเลยละเมิดนำข้อมูลซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับสัมปทานเหมืองถ่านหิน และรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ ที่เมืองหงสา สปป.ลาว 13 ฉบับที่กลุ่มงานทวิทำไว้มาต่อยอด

นอกจากนี้ ยังรวมถึงนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการสัมปทานโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ จากรัฐบาล สปป.ลาวที่บ้านบู่และพวกได้รับสัมปทานให้ดำเนินการเอง ส่วนค่าเสียหายโอกาสที่กลุ่มงานทวิฟ้องเรียกเงินกว่า 60,000 ล้านบาทนั้น พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ คือ ไม่ต้องชำระ

ภายหลังคำตัดสินดังกล่าวออกมา ทางคณะผู้บริหาร BANPU ได้เปิดประชุมแถลงข่าวด่วนต่อสื่อมวลชนในทันที นำโดย “ชนินทร์ ว่องกุศลกิจ” ประธานกรรมการ BANPU และ “สมฤดี ชัยมงคล” ประธานเจ้าหน้าที่

อ่านต่อหน้า 26



สมฤดี ชัยมงคล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท บ้านบู่ จำกัด (มหาชน)

▶ ต่อจากหน้า 24

บริหาร BANPU พร้อมกับทีมผู้บริหารและทนายความ โดยกล่าวว่า ขณะนี้ BANPU พร้อมที่จะจ่ายเงินต้นจำนวน 1,500 ล้านบาท และดอกเบี้ยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท ตามคำสั่งศาลฎีกาทันที

โดยวิธีการชำระเงินทางบริษัทจะจ่ายร่วมกับบริษัทในเครือ คือ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP และ บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ต จำกัด ทำให้การชดใช้ค่าเสียหายจะตกอยู่ที่รายละเอียด 900 ล้านบาท และจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษในไตรมาส 1/2561 และยืนยันว่าการจ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้ไม่กระทบต่อแผนการดำเนินงาน และกระแสเงินสด เพราะกลุ่มบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) สูง 32,000 ล้านบาทต่อปี

ขณะที่ “ปรัชญา อิบราฮิม” ในฐานะทนายความของกลุ่ม BANPU





ระบุว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษารูปดังนี้ 1.กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า เข้าร่วมทำสัญญาพัฒนาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยไม่มีเจตนาเข้าทำโครงการจริง ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริตในการเข้าทำสัญญาและมีเจตนาทำโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

2.กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา เพื่อให้โครงการล่าช้า อันเป็นเหตุให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริตทำเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตุนี้ในการยกเลิกสัมปทานกับโจทก์

3.กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยยุยงรัฐบาลลาวให้ยกเลิกสัมปทานกับโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จำเลยมีความสุจริต มิได้ยุยง การยกเลิกสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว

4.กรณีที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า จำเลยใช้ข้อมูลโครงการของโจทก์ ศาลพิจารณาว่า เป็นการใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์จึงกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5% ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550

ขณะที่ความเคลื่อนไหวหุ้น BANPU และ BPP ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ทางกลุ่มบ้านปูได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย Halt (H) เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากมีกำหนดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีโรงไฟฟ้าหงสาในช่วงเวลา 09.00 น. และตลท.ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย H ในการซื้อขายภาคเช้าตามที่บริษัทร้องขอ ต่อมาตลท.ได้ปลดเครื่องหมาย H ให้ซื้อได้ตามปกติในช่วงภาคบ่าย หลังจากผลของคดีโรงไฟฟ้าหงสามีความชัดเจนแล้ว ปรากฏว่า ราคาหุ้นทั้ง 2 บริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที โดยหุ้น BANPU ได้ทำราคาสูงสุดของวันที่ 24.20 บาท และหุ้น BPP ทำราคาสูงสุดของวันที่ 26.75 บาท

เนื่องจากภาพรวมตลาดได้มีมุมมองเชิงบวกต่อผลการตัดสินคดีโรงไฟฟ้าหงสา เนื่องจากมูลค่าขาดใช้ความเสียหาย 2,700 ล้านบาท ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายเคยกังวลไว้ **และยังถือเป็นการปลดล็อกหุ้น BANPU ครั้งใหญ่ หลังจากตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กรณีโรงไฟฟ้าหงสา คือ ปัจจัยลบหลักที่คอยกดดันหุ้นมาตลอด**

จากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ทาง BANPU ได้ประกาศงบไตรมาส 1/2561 ออกมาเป็นทางการ ปรากฏว่า ได้พลิกเป็นขาดทุนสุทธิรวม 1,262 ล้านบาท (ซึ่งเป็นตามที่ภาพรวมตลาดคาดไว้) ปรับลดลงจากช่วงปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 1,434 ล้านบาท เพราะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีหงสา ซึ่งคิดเป็นเงินรวม 2.7 พันล้านบาท

**อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แบ่งจ่ายค่าความเสียหายเท่า ๆ กัน ระหว่างจำเลยรวมทั้ง 3 ราย และได้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และถือเป็นการปิดฉาก “คดีความโรงไฟฟ้าหงสา” ที่คอยกดดันราคาหุ้นกลุ่มบ้านปูในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี**

